

BÁO CÁO

Kết quả công tác PBGDPL, HGCS và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2023.

Thực hiện Công văn của UBND huyện Hải Hậu về việc báo cáo kết quả công tác PBGDPL, HGCS và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2023.

UBND xã Hải Lý xây dựng báo cáo cụ thể như sau:

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã. Xây dựng kế hoạch hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật chi tiết hơn phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương đang diễn ra

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2023, triển khai thực hiện đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2023” sau khi được Thủ tướng chính phủ ban hành.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, quyền và lợi ích của nhân dân, như: Luật bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015;; Luật Bảo vệ môi trường 2014; Luật Căn cước công dân 2014; Luật Hộ tịch 2014; Luật Nghĩa vụ quân sự 2015; Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Luật tố tụng hành chính 2015; Luật Trưng cầu dân ý 2015; Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, Luật đất đai 2013; Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013...

Tiếp tục phối hợp với Đoàn Biên phòng Văn Lý tuyên truyền, PB GDPL về chủ quyền biển đảo cho cán bộ và quần chúng nhân dân trong xã.

Tăng cường tuyên truyền, PB GDPL những quy định về các lĩnh vực: Dân số kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, tín ngưỡng tôn giáo, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ; về Biên giới biển, công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực... góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, hạn chế các tai tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Làm chuyển biến nhận thức,

hành động và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, hướng nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Triển khai các kế hoạch của UBND huyện về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023. Nâng cao hiệu quả xây dựng, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương và phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở xóm, trường học. Xây dựng kế hoạch bổ sung sách pháp luật mới trang bị cho Tủ sách pháp luật. Công chức Tư pháp - Hộ tịch phải thường xuyên kiểm tra các loại sách, báo và quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Tủ sách pháp luật đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức.

Chỉ đạo, triển khai tuyên truyền kịp thời các Luật, Pháp lệnh, Nghị định mới ban hành và các văn bản pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn theo kế hoạch đã được đề ra

Với việc chọn nội dung hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hướng đến đối tượng trực tiếp tại cơ sở là sáng kiến mới của các tuyên truyền viên được cán bộ, nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao,

2. Công tác hòa giải ở cơ sở.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 và Chỉ thị số 03/2011/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở. Tổ chức lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật về An toàn giao thông, dân số kế hoạch hóa gia đình và đấu tranh phòng chống tội phạm....

Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, kiện toàn các tổ hòa giải nhằm phát huy hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Tư pháp cơ sở ngày càng đi vào nề nếp. Kịp thời hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và nâng cao nhận thức pháp luật của từng người dân. Các tổ viên tổ hòa giải đã kịp thời hòa giải thành công các vụ việc đơn giản khi xảy ra trong khu dân cư, trong 6 tháng đầu năm không có tình trạng đơn thư, khiếu nại vượt cấp và không có vụ việc phức tạp xảy ra.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở, UBND xã đã căn cứ vào Kế hoạch và hướng dẫn của Phòng Tư pháp để xây dựng và ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Chương trình công tác Tư pháp hàng năm, trong đó có hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã và quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Hoạt động chỉ đạo, điều hành sát với thực tiễn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và chú trọng hướng về cơ sở, duy trì và tổ chức tốt các cuộc họp giao ban. Thông qua đó đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Xuất phát từ nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác hòa giải, công tác triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở nên Đảng ủy và UBND xã đã quán triệt và ý thức được công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân có vị trí hết sức quan

trọng trong công tác hòa giải và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, bởi vì muốn cho người dân không vi phạm pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm của người công dân, thì họ phải nắm và hiểu rõ chính sách pháp luật. Do vậy tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã phải được tập trung chỉ đạo và phải được sự phối hợp thường xuyên, kịp thời giữa các ngành và xóm.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở nên 6 tháng đầu năm 2023 tình hình tội phạm và các loại hình phạm tội đều giảm so với cùng kỳ những năm trước. Trên địa bàn xã không có vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện đông người, vượt cấp; các quyết định của chính quyền đưa ra đều được tuân thủ chấp hành; an ninh chính trị, an ninh nông thôn được giữ vững. Nhân dân trong xã tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp; (báo cáo)
- Lưu VP;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Định